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Fyrirspurn

til viðskiptaráðherra um framlög ríkisins til neytendamála.

Frá Þórunni Sveinbjarnardóttur.

1. Hve miklum fjármunum hefur verið varið árlega til neytendaverndar, neytendafræðslu
og annarra aðgerða til þess að tryggja réttindi neytenda hér á landi síðustu fimm ár,
sundurliðað eftir verkefnum?

2. Hversu há fjárhæð var veitt til starfsemi Neytendasamtakanna á sama árabili og til hvaða
verkefna rann hún?

Skriflegt svar óskast.


